

Số: /BC-SCT

Bắc Giang, ngày tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện hoạt động Công thương 9 tháng đầu năm 2020 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2020

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

1. Lĩnh vực công nghiệp

Nhìn chung tình hình sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 9/2020 có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tháng 9 tăng 27,2% so với cùng kỳ; chỉ số cộng dồn 9 tháng đầu năm 2020 dự tính tăng 16,8% so với cùng kỳ. Trong đó ngành khai khoáng tăng 1,03% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,02% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 22,71% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,15% so với cùng kỳ.

Trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát nước ở nước ta và nhiều nước trên thế giới khiến cho nền kinh tế đi vào đình trệ. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt trong phòng chống dịch Covid-19 từ trung ương đến địa phương, dịch bệnh Covid-19 hai lần bùng phát ở nước ta đã được kiểm soát. Tuy ảnh hưởng của dịch covid là rất nặng nề, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên toàn thế giới, nền kinh tế chưa thể hoàn toàn hồi phục nhưng tỉnh Bắc Giang đã xác định cuộc chiến chống Covid-19 là cuộc chiến lâu dài nên Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã và đang tiến hành nhiều giải pháp để vừa đảm bảo an toàn cho người lao động vừa duy trì, phát triển hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong tình hình mới.

Dự tính GTSXCN (giá so sánh) tháng 9 ước đạt 22.703 tỷ đồng, tăng 7,1% so với tháng trước; cộng dồn 9 tháng ước đạt 155.809 tỷ đồng; tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 69,1% so với kế hoạch

Dự tính GTSXCN (giá thực tế) tháng 9 ước đạt 26.510 tỷ đồng, tăng 7% so với tháng trước; cộng dồn 9 tháng ước đạt 189.356 tỷ đồng; tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 68,8% so với kế hoạch, trong đó:

- Phân theo loại hình kinh tế: Khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt 6.008 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ; Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt

20.037 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ; Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 163.312 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ.

- Phân theo ngành công nghiệp: Ngành công nghiệp khai thác ước đạt 1.646 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ; Ngành công nghiệp chế biến ước đạt 185.367 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ; Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước ước đạt 1.937 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ; Ngành công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 406 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Một số doanh nghiệp có mức tăng trưởng khá trong 9 tháng đầu năm: Công ty Fuhong; Công ty cổ phần may Bắc Giang, Công ty may xuất khẩu Hà Phong, Công ty TNHH KOVI; Công ty Vina Solar Technology; Công ty TNHH Luxshare ICT, Công ty TNHH Newwing, Cty TNHH Seflex...

2. Về hoạt động thương mại

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 9 ước đạt 2.627 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước; cộng dồn 9 tháng ước đạt 20.756 tỷ đồng, bằng 96% so cùng kỳ; đạt 63,3% so với kế hoạch. Trong đó tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 18.877 tỷ đồng, bằng 97,4% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ước đạt 1.879 tỷ đồng, bằng 83,9% so cùng kỳ.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đợt hai ở nước ta bước đã được kiểm soát, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng nhẹ so với tháng trước. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước vẫn giảm nhẹ là do mức tiêu dùng trong dân cư giảm do một số đối tượng lao động bị giảm thu nhập do dịch bệnh dẫn tới tiêu dùng giảm; dịch vụ lưu trú, dịch vụ lữ hành giảm do đa số người dân tự giác thực hiện giãn cách xã hội cùng với việc tỉnh đang tạm ngừng các hoạt động buôn bán trên vỉa hè để hạn chế việc tập trung đông người.

Về giá cả thị trường trong tháng tương đối ổn định, không có biến động lớn. Giá xăng dầu tăng nhẹ, giá vàng biến động và vẫn giữ ở mức cao, giá thép xây dựng tiếp tục ổn định. Giá thịt lợn hơi đang có xu hướng giảm, giá cả một số mặt hàng thực phẩm tiếp tục ổn định; một số mặt hàng thời trang có nhiều chương trình khuyến mại ưu đãi lớn do thời tiết đang chuyển mùa, sắp hết giai đoạn nắng nóng.

Về xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 9 ước đạt 1.140 triệu USD, cộng dồn 9 tháng ước đạt 7.657 triệu USD; đạt 80,6% so với kế hoạch. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của tỉnh là Trung Quốc, sau đó là Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Tây Ban Nha và một số nước khác

Các sản phẩm xuất khẩu: Hàng dệt may, da giày; máy tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện các loại; thiết bị điện; sản phẩm từ chất dẻo...

Về nhập khẩu

Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 9 ước đạt 1.031 triệu USD, cộng dồn 9 tháng ước đạt 7.180 triệu USD; đạt 78% so với kế hoạch. Thị trường nhập khẩu lớn nhất của tỉnh là Trung Quốc, sau đó là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và một số nước khác.

Các sản phẩm nhập khẩu: Nguyên liệu cho sản xuất xuất khẩu, gia công hàng xuất khẩu (Nguyên phụ liệu may mặc, sản xuất linh kiện điện tử, nguyên liệu sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, máy móc thiết bị...)

Một số sản phẩm có nguồn nguyên liệu phụ thuộc, nhập khẩu từ Trung Quốc như may mặc, điện tử, sản xuất thiết bị điện, sản xuất sản phẩm từ plastic đã được cung ứng kịp thời và đang thúc đẩy tăng trưởng sản xuất.

3. Hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng, xúc tiến thương mại

3.1. Hoạt động khuyến công

Hoạt động khuyến công đã có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhất là các cơ sở công nghiệp nông thôn. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả, giúp các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn mạnh dạn vay vốn để đầu tư công nghệ, thiết bị mới, sản xuất sản phẩm đa dạng, phong phú và chất lượng.

- Về thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia:

Năm 2020, tỉnh Bắc Giang được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt hỗ trợ thực hiện cho 2 đề án khuyến công quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.500 triệu đồng. Trong đó bao gồm 01 Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm cơ khí” với tổng kinh phí 900 triệu đồng hỗ trợ cho 03 doanh nghiệp; 01 Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì đóng gói sản phẩm” với tổng kinh phí 600 triệu đồng hỗ trợ cho 02 doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở Công Thương đã triển khai đề án cho các đơn vị thụ hưởng và dự kiến nghiệm thu hoàn thành vào cuối năm 2020.

- Về thực hiện kế hoạch khuyến công địa phương:

Nguồn kinh phí dành cho hoạt động khuyến công tỉnh năm 2020 là 4.500 triệu đồng để hỗ trợ thực hiện cho 26 đề án. Kết quả đến nay, Sở Công Thương đã triển khai các đề án đến các đơn vị thụ hưởng, trong 9 tháng đầu năm đã nghiệm thu hoàn thành được 14 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ là 2.470 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ 07 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiên bộ khoa học kỹ thuật với tổng kinh phí 1.100 triệu đồng; 03 đề án sản xuất sản phẩm thiết bị, dụng cụ cơ khí với tổng kinh phí 850 triệu đồng; 03 đề án sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ với tổng kinh phí 450 triệu đồng và 01 đề án tập huấn nâng cao nhận thức về cuộc cách

mạng công nghiệp 4.0 với kinh phí 70 triệu đồng. Các đề án còn lại dự kiến được nghiệm thu hoàn thành vào cuối năm 2020.

3.2. Tiết kiệm năng lượng.

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020 tập trung thực hiện 04 nhóm đề án: Đề án tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Đề án xây dựng mô hình chiếu sáng học đường. Đề án xây dựng, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái cấp điện cho tòa nhà làm việc của Sở Công Thương Bắc Giang. Đề án xây dựng và lắp đặt đèn chiếu sáng ngoài trời sử dụng năng lượng mặt trời trong khuôn viên Tòa nhà liên cơ quan các đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành. Tổng kinh phí thực hiện 04 đề án 1.350 triệu đồng, sau khi thực hiện tiết giảm kinh phí để phòng chống dịch Covid-19, số kinh phí còn được sử dụng cho các đề án tiết kiệm năng lượng giảm còn 1.260 triệu đồng. Kết quả đến nay, đã triển khai thực hiện xong 03 đề án; 01 Đề án xây dựng và lắp đặt đèn chiếu sáng ngoài trời sử dụng năng lượng mặt trời trong khuôn viên Tòa nhà liên cơ quan các đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành do tiết giảm kinh phí tiết kiệm phòng chống dịch Covid-19 nên không đủ kinh phí thực hiện, Sở Công Thương đang xây dựng kế hoạch chuyển sang đề án khác.

3.3. Hoạt động xúc tiến thương mại.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 có thể ảnh hưởng đến việc tiêu thụ vải thiều, ngay từ đầu năm, Sở Công Thương đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các kịch bản tiêu thụ vải tương ứng với các mức độ kiểm soát dịch bệnh; tiến hành tổng hợp thời gian, sản lượng thu hoạch cho từng trà vải để phân bổ cho từng phân khúc thị trường tương ứng gắn với các kịch bản diễn biến của dịch bệnh Covid 19; xây dựng 03 phương án cụ thể để chủ động triển khai, sẵn sàng kích hoạt cả 03 kịch bản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân sản xuất vải thiều tiêu thụ được sản phẩm, với phương châm đồng hành cùng nông dân trong sản xuất tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản khác của tỉnh.

Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công các Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực tỉnh Bắc Giang với Singapore, đặc biệt là Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 với 62 điểm cầu trong nước và 04 điểm cầu quốc tế, thu hút hơn 2.300 đại biểu, được phát trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang; chuyển tiếp trên các kênh sóng phát thanh, Truyền hình một số tỉnh, thành phố; các trang fanpage, các đường link của cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí; đây là hội nghị có quy mô và sức lan tỏa lớn nhất từ trước đến nay; là sự kiện hết sức đặc sắc, mang tính thương hiệu, biểu tượng

riêng, thể hiện tính tiên phong, khác biệt của tỉnh Bắc Giang, tạo ra hình ảnh năng động của địa phương trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tại đây, tỉnh Bắc Giang đã nhận được quan tâm của Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc), các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh nông sản nói chung và vải thiều nói riêng cả trong và ngoài nước. Hội nghị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tham dự cắt băng xuất hành “Đoàn xe vải thiều tiêu thụ tại thị trường trong nước và quốc tế”. Kết thúc Hội nghị tỉnh Bắc Giang được tỉnh Vân Nam đánh giá cao sự sáng tạo, linh hoạt về tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại trong bối cảnh khó khăn hiện nay, cho rằng thành công của Hội nghị có tác dụng dẫn dắt và hình mẫu để tỉnh Vân Nam và Bắc Giang triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp trong thời gian tới, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Vân Nam - Bắc Giang nói chung và tiêu thụ vải thiều nói riêng.

Phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn và các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở thị trường trong nước; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang tới các cơ quan Trung ương và một số tỉnh, thành phố.

Năm nay, thị trường Trung Quốc vẫn là thị trường truyền thống và có quan hệ hợp tác nhiều năm với tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt năm nay, tỉnh đã trú trọng tới việc đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói và tem truy xuất nguồn gốc... để xuất khẩu theo chương trình hợp tác chính ngạch. Hiện nay có 18 mã vùng được Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ cấp tại 7 xã thì Trung Quốc cũng đã cấp 36 mã số vùng trồng vải thiều Lục Ngạn đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường này cho 29 xã, thị trấn. Đây là tiền đề cho trái vải thiều Lục Ngạn có mặt ở nhiều thị trường lớn trên thế giới.

Sở Công Thương đã phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động thông tin quảng bá trên cổng thông tin “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (duy trì banner trên trang điện tử <http://www.tuhaoviet.vn>); Quảng bá sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Bắc Giang trên trang chủ của nhịp cầu kinh doanh Á - Âu, Asemconnect Việt Nam (trang kết nối với Bộ Công Thương các nước) nhằm hỗ trợ hàng hóa của các doanh nghiệp Bắc Giang thâm nhập thị trường trong nước và từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu mới.

Tổ chức đoàn cán bộ và doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tham dự khóa tập huấn, tư vấn - huấn luyện “Xuất khẩu thành công sản phẩm nông sản (trái cây) vào thị trường Trung Quốc” tại tỉnh Sơn La.

Thực hiện 02 gian hàng triển lãm của tỉnh Bắc Giang tham gia trưng bày tại Hội chợ quốc tế Thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây -

Đà Nẵng 2020 thuộc Đề án “Nâng cao chất lượng thực hiện chu trình Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm năm 2020” được tổ chức từ ngày 04/8 đến 09/8/2020 tại Thành phố Đà Nẵng.

Cập nhật thông tin về sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp đăng tải trên website, sàn giao dịch thương mại điện tử, bản tin, quản lý chuyên ngành; quảng bá tuyên truyền; các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, internet, tin nhắn SMS...

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG THƯƠNG

1. Công tác quản lý nhà nước về công nghiệp

- Tham mưu xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN trên địa bàn tỉnh (đã được phê duyệt tại QĐ số 1578/QĐ-UBND ngày 12/8/2020)

- Đôn đốc các chủ đầu tư tập trung công tác xây dựng hạ tầng các CCN đã được chấp thuận chủ trương đầu tư để thu hút đầu tư đảm bảo tiến độ hoàn thành theo quyết định phê duyệt; phối hợp với các ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của chủ đầu tư.

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập, mở rộng các CCN trên địa bàn tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 40 CCN được thành lập, 23/40 CCN có chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng là doanh nghiệp, tổng diện tích 40 CCN là 1.384,3 ha, diện tích đất công nghiệp là 952,9 ha; diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 490,4 ha (đi vào hoạt động); tỷ lệ lấp đầy bình quân các CCN trên địa bàn tỉnh là 51,5%. Trong 40 CCN đã thành lập có 09 CCN đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Xây dựng quy hoạch ngành Công Thương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

2. Công tác quản lý năng lượng

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố làm tốt một số nội dung: tăng cường công tác quản lý Quy hoạch; quản lý việc đầu tư theo Quy hoạch đảm bảo cấp điện kịp thời cho các khu, cụm công nghiệp, các Trung tâm đô thị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát các đơn vị, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp cùng với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang, Công ty Điện lực Bắc Giang, Vinaphone, Viettel, UBND các huyện, thành phố trong việc tuyên truyền, đưa tin về sự kiện Giờ trái đất năm 2020 thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ Trái đất”. Tổng sản lượng điện tiết kiệm được sau 01

giờ tắt điện “Giờ trái đất 2020” từ 20h30 phút ÷ 21h30 phút ngày 28/3/2020 trên địa bàn tỉnh là khoảng 14.500kWh điện tương đương 25,81 triệu đồng.

- Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Hợp phần I; đăng ký danh mục các thôn, bản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tham gia chương trình “Chuyển đổi năng lực bền vững Việt Nam - EU”; đôn đốc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng lưới điện.

- Phối hợp cùng UBND huyện Việt Yên và Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật về điện, an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020.

- Phối hợp cùng Công ty Điện lực Bắc Giang kiểm tra việc thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Báo cáo Bộ Công Thương kết quả kiểm tra thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020 và kết quả thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện tháng 5 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; kết quả kiểm tra thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020;

- Chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư có tài sản đẩy nhanh tiến độ điều chuyển công trình, hạng mục công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đủ điều kiện điều chuyển cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý theo quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Công tác kỹ thuật an toàn - môi trường

- Tổ chức huấn luyện về an toàn trong bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong khai thác hầm lò cho người lao động tại công ty cổ phần Hợp Nhất; Thẩm định và cấp giấy phép sử dụng VLNCN cho công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường, công ty cổ phần khoa học sản xuất mỏ Bắc Giang.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2020, trong đó chỉ đạo các doanh nghiệp ngành công thương tăng cường công tác bảo đảm an toàn, thường xuyên kiểm định định kỳ máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 133/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu; Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện

Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy gửi về UBND tỉnh.

- Xây dựng báo cáo tổng kết giai đoạn 3 năm thực hiện nghị quyết 139-NQ/TU và Kế hoạch số 242/KH-UBND về tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm ngành công thương năm 2020, kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020 của ngành Công Thương. Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tạm dừng và chuyển sang giai đoạn sau.

- Xây dựng báo cáo khảo sát chỉ tiêu, mức giới hạn an toàn thực phẩm và yêu cầu quản lý trong việc áp dụng QCVN đối với sản phẩm đồ uống có cồn và không cồn, bánh, mứt, kẹo, bột và tinh bột báo cáo Bộ Công Thương.

- Thực hiện lấy mẫu và phân tích mẫu thực phẩm lưu thông trên thị trường nhân dịp tháng hè và Tết Trung thu năm 2020.

4. Công tác quản lý thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế

- Theo dõi, tổng hợp, xử lý thông tin thị trường: Tổ chức theo dõi sát diễn biến tình hình cung - cầu, giá cả thị trường; kịp thời đề xuất với UBND tỉnh và Bộ Công Thương các giải pháp bình ổn giá cả thị trường theo từng thời kỳ, đặc biệt trong dịp tết nguyên đán Canh Tý, nhờ đó hoạt động thương mại được duy trì ổn định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu hàng hóa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng, tăng giá trị xuất khẩu.

- Tham mưu phát triển hạ tầng thương mại: Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển hạ tầng thương mại, phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ. Đề xuất các dự án đầu tư, hạ tầng thương mại: chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống các cửa hàng bán buôn, bán lẻ.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ theo Đề án xây dựng và phát triển nông sản hàng hóa đạt tiêu chí cấp tỉnh, giai đoạn 2019-2021 và Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh năm 2020

- Phối hợp với UBND thành phố Bắc Giang, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020.

- Triển khai Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu do Bộ Công Thương tổ chức tới các sở, ngành trong Ban chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh và UBND các huyện.

- Lập quy hoạch phát triển hạ tầng dự trữ xăng dầu; tổ chức khảo sát chuỗi xăng dầu tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mại giảm giá hưởng ứng tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020 nhằm kích cầu tiêu dùng hàng Việt Nam. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố hỗ trợ xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh, sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng lợi thế của địa phương, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; xây dựng các điểm bán hàng với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”.

- Tham mưu xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quy chế quản lý hoạt động Hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

- Tham mưu xây dựng Báo cáo việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên của tỉnh Bắc Giang theo yêu cầu của Đoàn Giám sát - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang về Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” (được UBND tỉnh chấp thuận tại Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 05/3/2020);

- Đăng ký hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiệp định CPTPP năm 2020 trên địa bàn tỉnh với Bộ Công Thương: Tiếp cập thông tin về Hiệp định CPTPP qua FTA Portal và Mạng xã hội về các nội dung cam kết thuế, quy tắc xuất xứ, các biện pháp phi thuế quan đối với các ngành hàng: Vải may mặc, phụ liệu may; hàng điện tử, máy tính và phụ kiện; nông sản; nông sản chế biến; thuốc trừ sâu và nguyên liệu; bột giấy, giấy các loại; phân bón, hóa chất;

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch 263/KH-UBND ngày 15/9/2020 về việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh châu âu (EVFTA) của tỉnh Bắc Giang.

- Triển khai Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu do Bộ Công Thương tổ chức tới các sở, ngành trong Ban chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh và UBND các huyện.

- Tham gia chương trình tập huấn trực tuyến về Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các hệ thống phân phối nước ngoài do Vụ thị trường Châu Âu – Châu Mỹ tổ chức; Tham gia ý kiến với Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ đăng ký đầu tư

của Công ty TNHH Wintt, nội dung liên quan đến ngành hàng đăng ký đầu tư theo các cam kết và điều ước quốc tế bao gồm Cam kết gia nhập tổ chức Thương mại quốc tế WTO và Hiệp định đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc;

- Thẩm tra, xác minh thông tin đối với việc xin phép sử dụng thẻ ABTC của Công ty Cổ phần XNK Vifoco

- Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SCT ngày 17/4/2020 về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2020;

- Tổ chức 04 hội nghị tập huấn về thương mại điện tử năm 2020 cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn Bắc Giang và Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang nhằm giới thiệu cho các sinh viên các kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử; các dịch vụ công điện tử; kỹ năng lập kế hoạch ứng dụng và triển khai thương mại điện tử, kỹ năng khai thác thông tin trực tuyến...

- Theo dõi, xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2020. Tiếp nhận 2717 thông báo thực hiện chương trình khuyến mại; chấp thuận 02 đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại cho các doanh nghiệp tổ chức chương trình khuyến mại trên địa bàn tỉnh.

6. Công tác cải cách thủ tục hành chính

- Thực hiện tổng số 134 thủ tục hành chính/14 lĩnh vực, trong đó 100% các TTHC của Sở Công Thương được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. Ngoài tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm hành chính công, cán bộ chuyên trách còn thường xuyên hướng dẫn tận tình cho các tổ chức, công dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ điện tử qua dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, quốc gia; các tiện ích của Zalo trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 134, trong đó có 120 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa; 14 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ ngày 01/01/2020 đến ngày 16/9/2020 như sau: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận: 3.141 hồ sơ/14 lĩnh vực, (2.775 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến chiếm 88,3%). Trong đó, hồ sơ đã giải quyết, trả hồ sơ sớm và đúng thời hạn 3.135 TTHC; 06 hồ sơ chưa đến thời hạn giải quyết; không có hồ sơ trả quá hạn.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra

Thực hiện thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020. Sở Công Thương đã phối hợp với các cơ quan liên quan

tiên hành thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở nước ta và nhiều nước trên thế giới trong năm 2020 làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất xuất nhập khẩu liên quan các nước thực hiện cấm vận phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, khách sạn...

2. Hạ tầng nhiều khu công nghiệp chậm được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ. Các dự án gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, đặc biệt là khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp cận đất đai để có mặt bằng thực hiện dự án.

3. Hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, hiệu quả sử dụng đất thấp, kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, nhất là hạ tầng chợ, trung tâm thương mại.. còn nhiều hạn chế. Chủ yếu các doanh nghiệp thương mại chỉ hoạt động với quy mô nhỏ, khả năng tài chính thấp, sức cạnh tranh yếu, hoạt động không chuyên nghiệp...

4. Khả năng ứng phó với tình hình lạm phát, giá cả vật tư hàng hóa còn chưa năng động và nhạy bén. Các doanh nghiệp chưa thực sự chú trọng đến xây dựng thương hiệu, chiến lược xuất khẩu trên cơ sở mở rộng thị trường mới, theo nhu cầu và áp dụng công nghệ, hệ thống quản lý tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Một số doanh nghiệp sản xuất trong các khu công nghiệp tạm ngừng sản xuất làm cho một số lao động mất việc làm.

IV. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ngành năm 2020

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) năm 2020 ước đạt: 271.163 tỷ đồng, tăng 20,4% so năm 2019; đạt 98,5% kế hoạch năm 2020.

- Giá trị xuất khẩu năm 2020 ước đạt: 9.500 triệu USD tăng 10,5% so năm 2019; đạt 100% kế hoạch năm 2020.

- Giá trị nhập khẩu năm 2020 ước đạt: 9.200 triệu USD tăng 10,8% so năm 2019; đạt 100% kế hoạch năm 2020.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ năm 2020 ước đạt: 29.308 tỷ đồng, bằng 99,7% so năm 2019, đạt 89,4% kế hoạch năm 2020.

2. Một số nhiệm vụ chính, tập trung chỉ đạo trong 3 tháng cuối năm 2020

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thị trường, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định; tham mưu các chương trình bình ổn thị giá cả thị trường, đặc biệt là trong những tháng cuối năm, tết nguyên đán...

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập 03 CCN (Lan Sơn 2, Jutech, Trung Sơn – Ninh Sơn); chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư CCN Lăng Cao, CCN Tiên Hưng; mở rộng CCN Nghĩa Hòa.

- Nghiệm thu các Đề án xây dựng và phát triển nông sản hàng hóa đạt tiêu chí cấp tỉnh, giai đoạn 2020 - 2021.

- Tổ chức nghiệm thu kết quả triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ thực hiện Đề án xây dựng và phát triển nông sản hàng hóa đạt tiêu chí cấp tỉnh năm 2020 và các nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh.

- Tham gia các đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện dự án, bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng chợ Hoàng Ninh (của Công ty TNHH TMDV KK Bắc Giang) và chợ Nghĩa Hồ (của Công ty TNHH Nhật Quang); dự án Chợ Trung tâm xã Bồ Hạ của Hợp tác xã Hải An; dự án "Hạ tầng, kho bãi Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang" của Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2020 ban hành theo Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020.

- Tham mưu xây dựng, trình chủ tịch UBND tỉnh: Kế hoạch xuất nhập khẩu tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SCT ngày 17/4/2020 về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2020.

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, các chủ đầu tư và Công ty Điện lực Bắc Giang tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ điều chuyển công trình điện được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

- Hoàn thành chương trình Xúc tiến Thương mại; Kế hoạch Khuyến công quốc gia, khuyến công tỉnh; Chương trình thương mại điện tử; Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2020 theo các Kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công cấp tỉnh năm 2021.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Bộ Công Thương

- Cung cấp thông tin, dự báo tình hình thị trường hàng hóa trong nước và thế giới, luật pháp, chính sách và tập quán buôn bán của các thị trường giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, thâm nhập thị trường hiệu quả.

- Quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư phát triển hạ tầng thương mại (nhất là hạ tầng chợ) khu vực nông thôn, nông thôn mới, miền núi có kinh tế chậm phát triển, khó thu hút doanh nghiệp đầu tư.

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại cấp quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu hàng nông sản; tổ chức kết nối các hoạt động kết nối cấp vùng miền nhằm đẩy mạnh tiêu thụ nông sản hàng hóa.

2. Đề nghị UBND tỉnh

- Chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, nhất là vay vốn, lao động, miễn giảm thuế, hoàn thuế...tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, hình thành các doanh nghiệp đầu mối tham gia xuất khẩu./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Sở KH & ĐT;
- Lãnh đạo SCT;
- bbt@moit.gov.vn;
- pth@bacgiang.gov.vn;
- phong_thqh_skhdt@bacgiang.gov.vn;
- CVP; hanht_sct;
- Lưu: VT,VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Quang Tấn